

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะต้องสร้างพลังให้กับตนเองและผู้อื่น

Leadership Energy Summit Asia - Thailand 2017



ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะต้องสร้างพลังให้กับตนเองและผู้อื่น
Leadership Energy Summit Asia - Thailand 2017

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือ ทีเอ็มเอ (TMA) ร่วมมือกับ สถาบัน The ICLIF Leadership and Governance Centre (สถาบันภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งชาติประเทศมาเลเซีย) เปิดเวที Leadership Energy Summit Asia - Thailand 2017 ถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้นำที่ได้ก้าวผ่านอุปสรรคของชีวิตมากมาย ให้กับผู้บริหารและคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนให้ได้ค้นพบและดึงพลังแห่งผู้นำในตัวเองออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

นายสมชัย ส่งวัฒนา ประธานบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ บริษัท แอท แบนด์ค็อก จำกัด (FLYNOW) แปรนตร์เสื้อผ้าชื่อดังของประเทศไทยที่ไปสร้างชื่อในต่างแดน ในฐานะหนึ่งในผู้นำของวงการแฟชั่นและศิลปะของไทย กล่าวว่า หลังจากที่ถูกคลุกคลีอยู่ในวงการแฟชั่นที่เขารักมามากกว่า 30 ปี โดยเริ่มต้นจากการทำแบรนด์ตั้งแต่อายุเพียง 20 ปี จากห้องเสื้อเล็กๆ ที่มีช่างฝีมือเพียงไม่ถึงยี่สิบคน ด้วยมุมมองที่แตกต่างในการออกแบบและความมุ่งมั่น จนเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเกิดจากความคิดต่าง คิดนอกกรอบ และการได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก จึงก่อให้เกิดพลังที่เติมไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ แม้จะได้ทำในสิ่งที่รัก แต่หลักการทำงานที่นอกจากความขยันแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ จากนั้นเติมความวิริยะอุตสาหะ บากบั่น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ต้องมีความมุ่งมั่นในความสำเร็จด้วย สนุกกับมันทุกวัน ตื่นเต้นกับมันทุกวัน เมื่อเกิดปัญหาจะต้องพร้อมเป็นผู้นำ นำพาทีมก้าวข้ามคำว่าเป็นไปได้ เพื่อสิ่งที่ดีกว่าในอนาคต ซึ่งก่อนอื่นจะต้องยอมรับความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้น หาสาเหตุของความผิดพลาดและแก้ไข ไม่ต้องมีคำป่น คำตำ หรือการโทษกัน เพราะเรื่องที่เราควรจะโทษตัวเองก็มีมากมาย ต้องกลับมาดูว่าจะทำอย่างไรให้กลับมาเย็นให้ได้ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ อีกครั้ง อย่าทำอะไรฉาบฉวย ทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาก่อให้เกิดการเรียนรู้ และจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับคนทำงานทุกคน

ดร. ก้องภพ อยู่เย็น วิศวกรไมโครเวฟอาวุโส ศูนย์การบินอวกาศก็อดเดิร์ด องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) กล่าวว่า การได้รับโอกาสเข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกรในองค์การนาซ่า ในวัย 29 ปีและเป็นวิศวกรคนไทยที่อายุน้อยที่สุดในองค์การนาซ่า ถือเป็นเรื่องท้าทายความสามารถ โดยมีมุมมองว่าตำแหน่งหน้าที่การงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับโลกในอนาคตจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ใช้ความพยายามสูง แม้ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์สักแค่ไหน

ไหนดก็ตาม การได้ทำงานองค์กรการนำในในความหมายของดร.ก้องภพคือ ได้ทำในสิ่งที่ยากจะทำในสภาพแวดล้อมที่ดี กับเพื่อนร่วมงานที่ดีอีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ความฝันเป็นจริงตามที่หวังไว้ เพราะการปฏิบัติงานเน้นความเป็นทีมเวิร์คสูง มองไปในทิศทางเดียวกัน ทุกคนต้องการความสำเร็จ มีเป้าหมายชัดเจน เนื่องจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความเสี่ยงสูง ผู้ปฏิบัติงานทุกตำแหน่งคือผู้นำบริหารความเสี่ยงร่วมกัน เพราะความสามารถและความเชี่ยวชาญในระบบปฏิบัติมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน แต่มุ่งเน้นการทำงานที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย มีความจริงใจแก่กันทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความเคารพกัน และกัน ทุกครั้งที่เกิดความผิดพลาดทุกคนจะเป็นกำลังใจให้แก่กันและกัน รวมแรงรวมใจกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา ระดมสมอง ร่วมประชุม ร่วมหารือแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาด เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โทร. 02 319 7677 แฟกซ์ 02 319 5666

วิทยา วงศ์หล่อ (ปีก) ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร TMA โทร. 080 022 9999, E-mail: wittaya@tma.or.th

ภณศิรา สร้อยมงคลศรี (ตา) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร TMA โทร. 096 196 5166, E-mail: phantira@tma.or.th

ตัวแทนประชาสัมพันธ์ : ดวงเนตร ชีวะวิชาวาลกุล (เอ๋) 081 903 2262 ,duangnead@hotmail.com